



Thông cáo báo chí chung
Seven Global Remit-Seven Bank-Digital Wallet

Seven Bank, Ltd.
Seven Global Remit, Ltd.
Digital Wallet Corporation

Ngày 9 tháng 2, năm 2024

Ngân hàng Seven Bank hợp tác tập đoàn Digital Wallet để hoàn thiện dịch vụ tài chính và lĩnh vực kiều hối ~ Tập đoàn Digital Wallet chính thức mua lại Sendy, dịch vụ của Seven Global Remit

Tokyo, Nhật Bản, ngày 9 tháng 2 năm 2024 - Ngân hàng Seven Bank, Ltd. (Trụ sở chính: Chiyoda-ku, Tokyo; Chủ tịch: Masaaki Matsuhashi) đã chính thức công bố hợp tác với tập đoàn Digital Wallet (Trụ sở chính: Chiyoda-ku, Tokyo; Giám đốc điều hành: Eiji Miyakawa), nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế phục vụ người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, Smiles Mobile Remittance (Smiles). Trong lần hợp tác này, tập đoàn Digital Wallet sẽ mua lại toàn bộ cổ phần đã phát hành của Seven Global Remit Co., Ltd. (Trụ sở chính: Chiyoda-ku, Tokyo; Chủ tịch: Masanori Iijima), là công ty con của Seven Bank kinh doanh dịch vụ chuyển tiền quốc tế Sendy. Thoả thuận đã được ký kết vào ngày 9 tháng 2 năm 2024

Tất cả khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ chuyển tiền Sendy, sẽ chuyển sang Smiles. Trong thời gian tới, Ngân hàng Seven Bank và công ty Digital Wallet sẽ thông báo đến khách hàng thông tin chi tiết.

Tập đoàn Seven Bank đã và đang cung cấp các dịch vụ tài chính cho người nước ngoài tại Nhật Bản thông qua mạng lưới hơn 27.000 máy ATM trên toàn quốc cùng với dịch vụ chuyển tiền quốc tế Sendy. Bên cạnh đó, tập đoàn Digital Wallet, thành lập vào năm 2014, cung ứng dịch vụ chuyển tiền quốc tế bằng ứng dụng di động Smiles, đã giành được giải thưởng thiết kế xuất sắc Good Design Award 2021. Thông qua sự hợp tác này, khách hàng sẽ dễ dàng nạp tiền vào tài khoản tại bất kỳ máy ATM nào của Seven Bank trên khắp Nhật Bản và chuyển tiền gần như ngay lập tức đến hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới bằng chiếc điện thoại thông minh của mình qua ứng dụng di động Smiles của tập đoàn Digital Wallet.

Việc nói lỏng các hạn chế đi lại từ sau đại dịch COVID-19 kết hợp với sự hỗ trợ từ chính quyền nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động cũng như suy giảm dân số trong độ tuổi lao

động, số lượng người nước ngoài tại Nhật sẽ gia tăng nhanh chóng. Và để góp phần nâng cao cuộc sống của cư dân nước ngoài, sự hợp tác bởi công nghệ tiên tiến trong dịch vụ chuyển tiền với thiết kế cực kỳ thân thiện với người dùng cùng với mạng lưới ATM toàn quốc của Seven Bank đã được ra đời.

Hiện tại, dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank vẫn hoạt động bình thường và không có sự thay đổi.

“Ngân hàng Seven Bank cung cấp các dịch vụ tài chính trên toàn quốc thông qua mạng lưới ATM phủ khắp, đảm bảo sự tiện lợi và an tâm cho người dùng mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi mong muốn tạo ra một xã hội mà mọi người, kể cả cư dân nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản, có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái thông qua các dịch vụ tài chính phù hợp với phong cách sống của từng cá nhân. Thông qua sự hợp tác với Digital Wallet, một tập đoàn hàng đầu với nền tảng công nghệ hiện đại và đội ngũ thiết kế nâng cao trải nghiệm người dùng chuyên nghiệp, chúng tôi hy vọng sẽ gia tăng sự tiện lợi cho khách hàng và phổ biến các dịch vụ tài chính rộng rãi hơn nữa.”

(Chủ tịch Masaaki Matsuhashi - Seven Bank)

“Hiện nay, dịch vụ của chúng tôi rất phổ biến đối với khách hàng trong các lĩnh vực truyền thống như thực phẩm và bán lẻ, và số lượng khách hàng đang gia tăng đáng kể trong các lĩnh vực khác như chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và ngư nghiệp. Có thể nói rằng khách hàng của chúng tôi hiện diện tại các đô thị lớn cũng như những khu vực địa lý khác nhau. Vì thế, khách hàng của chúng tôi sẽ có môi trường sống tiện lợi nhất khi được phục vụ bởi của mạng lưới cơ sở hạ tầng lớn nhất Nhật Bản và dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp của Seven Bank. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi cảm thấy vinh dự khi đóng góp nền tảng công nghệ trong lĩnh vực tài chính, năng lực thiết kế sản phẩm của mình cho sự cộng tác này để góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.”

(Giám đốc điều hành Eji Miyakawa - Tập đoàn Digital Wallet)

Seven Bank và Digital Wallet kết hợp sức mạnh của từng tập đoàn để tối đa hoá chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi khách hàng.

Giới thiệu về Seven Bank

Tập đoàn Seven Bank, với mục tiêu “tạo ra tương lai mới cho một cuộc sống chất lượng hơn cả mong đợi và nhu cầu của khách hàng”, đã và đang cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp với hệ thống ATM tại hơn 27.000 địa điểm trên toàn quốc. Để đảm bảo tính “gần gũi và tiện lợi” cũng như sự “tín nhiệm và an tâm”, mạng lưới ATM này hiện diện tại các cửa hàng tiện lợi Seven-Eleven và tại các trung tâm thương mại, khu du lịch, sân bay và nhà ga. Tập đoàn cũng cung cấp các dịch vụ tài khoản tài chính an toàn và tiện lợi, và dịch vụ dành cho doanh nghiệp bằng sức mạnh của ngân hàng và hệ thống ATM ở nước ngoài.

Tên công ty	Seven Bank, Ltd.
Địa chỉ	1-6-1 Marunouchi, Chiyoda, Tokyo, Nhật Bản
Chủ tịch	Masaaki Matsuhashi
Ngày thành lập	Tháng 4, 2001
Lĩnh vực kinh doanh	Dịch vụ tài chính, dịch vụ liên quan ATM

Giới thiệu về Seven Global Remit

Seven Global Remit, với tầm nhìn “giúp người nước ngoài trải nghiệm cuộc sống thuận tiện hơn tại Nhật Bản, góp phần xây dựng một xã hội đa văn hóa và một nền kinh tế Nhật Bản phát triển ổn định”, đã và đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền di động dưới tên gọi là Sendy. Công ty đặt mục tiêu cung cấp một cơ sở hạ tầng xã hội bình đẳng cho tất cả mọi người bằng việc trở thành cầu nối giữa Nhật Bản và quê hương của khách hàng.

Tên công ty	Seven Global Remit, Ltd.
Địa chỉ	1-6-1 Marunouchi, Chiyoda, Tokyo, Nhật Bản
Chủ tịch	Masanori Iijima
Ngày thành lập	Tháng 6, 2019
Lĩnh vực kinh doanh	Dịch vụ tài chính cho người nước ngoài Đại lý ngân hàng (Giám đốc Cục Tài chính Kanto (Gin-dai) số 370) Nghịệp vụ chuyển tiền hạng hai (Giám đốc Cục Tài chính Kanto số 00085)

Giới thiệu về tập đoàn Digital Wallet

Digital Wallet là một tập đoàn công nghệ luôn hướng tới một xã hội toàn cầu bền vững và hòa bình thông qua trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực tài chính (fintech). Dịch vụ chuyển tiền quốc tế Smiles của tập đoàn Digital Wallet là ứng dụng chuyển tiền di động phổ biến nhất tại Nhật Bản và cũng là ứng dụng giành được giải thưởng Good Design Award năm 2021. Với những thành công đã đạt được, tập đoàn đã mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ, Canada, Liên minh châu Âu, Singapore, Philippines, Indonesia, Việt Nam và các quốc gia khác. Ngoài ra, tập đoàn còn cung cấp các dịch vụ nền tảng cho doanh nghiệp, bao gồm phân tích dữ liệu thời gian thực của hệ thống POS của các công ty bán lẻ lớn, phát triển và vận hành các dịch vụ điểm thưởng, CRM và phân tích dữ liệu người dùng trên quy mô lớn với nhiệm vụ tự động hóa hoạt động marketing của doanh nghiệp.

Tên công ty	Tập đoàn Digital Wallet
Địa chỉ	3-6 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
Chủ tịch và Giám đốc điều hành	Eiji Miyakawa
Ngày thành lập	November 2014
Lĩnh vực kinh doanh	Dịch vụ ví điện tử Phát triển hệ thống điện toán đám mây/di động Kinh doanh dịch vụ kiều hối (Giám đốc Cục Tài chính Kanto số 00044)